

✓ “หนูไม่เคย”

เช็กซ์เป็นปัญหา จากตะวันตก ?



ไมเคิล ไรท์

๑ นสมัยพุทธกาล “เช็กซ์” ไม่เป็นปัญหา นครไลภณคือ “หญิงงามเมือง” ที่มีเกียรติไม่ใช่ “ปัญหาสังคม” นางอัมพปาลี นครไลภณเมืองไพศาลี เป็นทาสิกา คนสำคัญที่สนับสนุนการแพร่พระธรรมของพระพุทธเจ้า

แต่อินเดียเป็นดินแดนที่มีวรรมิกรรม อิสลามเข้ามาดูถูกชาวฮินดู-พุทธที่นุ่งน้อยห่มน้อย จึงบังเกิด “紗หรี” ปิดดอกปิดหัวหญิง และอังกฤษสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียเข้ามาอวดคริสต์ธรรมห้ามสัปคน ชาวอินเดียปัจจุบันจึงมีความอับอาย ความละอาย และความไม่สบายใจเรื่องเช็กซ์

ผมขำมากเมื่ออ่านบทความ(ข้อถกที่ไม่ได้จดจำว่าที่ไหน) ของนักข่าวชาวอินเดียที่สัมภาษณ์นักปราชญ์คนหนึ่งว่า “ท่านเห็นว่าเรื่องเช็กซ์เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอินเดียไหม ? และเป็นเรื่องที่เข้ามาจากตะวันตก ใช่ไหม” นักปราชญ์ท่านตอบว่า :- อินเดียมีจำนวนพลเมืองถึงหนึ่งหมื่นล้านคน แล้วคุณคิดว่าคนจำนวนนี้เกิดมาได้อย่างไร ? คุณคิดว่าชาวอินเดียต้องเสพสังวาสกันไม่เป็น ? หรือจักรวรรดิอังกฤษต้องมาสอน ? ชาวอินเดียเสพสังวาสกันวันยังค่ำ แล้วใครที่ไหนจะว่าเช็กซ์เป็น “ปัญหา” ที่ “มาจากตะวันตก” ?

อินเดียเป็นเช่นไร เมืองไทยเป็นเช่นนั้น เมืองไทยมีจำนวนพลเมืองราว ๕๐ ล้านคน ที่เกิดเป็นโอรสจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ? หรือว่าคนไทยเสพสังวาสกันเป็นมาแต่ไหนแต่ไร ?

คามสูตรนักรักชาติไทยไม่เป็นเช่นนี้ “คนไทย” เป็นคนเรียบร้อยที่ไม่เรื่องกาโม-กามม ความคิดแบบนี้สะท้อนอุดมการณ์อังกฤษครึ่งพระนางเจ้าวิกตอเรียที่รังเกียจ “การกินปี่ขึ้นนอน” ที่จำเป็นตามวุปธรรม(Physical Necessity) และนิยมสรรเสริญความบริสุทธิ์ทางนามธรรม(Spiritual Ideal)

ความคิดแบบนี้ จะตีมาหากชาวอังกฤษและชาวไทยต่างเป็น รูปพวหมที่ไม่มีเนื้อหนังมังสาเบียดเบียน แต่ที่ไหนได้ ? ทั้งอังกฤษและไทยต่างเกิดในกามภูมิเช่นเดียวกับทุกชาติ ทุกภาษาในโลกนี้ที่ล้วน “กินปี่ขึ้นนอน” ทั้งนี้ ดังนั้นความเชื่อว่า “ชาติเรดี เรียบร้อย บริสุทธิ์” และ “ความสัปได้สัปคน ล้วนมาจากภายนอก” เป็นความคิดที่อันควายคือสังคมเพราะ :-

๑. เป็นการมองข้ามความเป็นมนุษย์ของตน
๒. เป็นการไม่รับผิดชอบในความผิดของสังคม
๓. เป็นการโยนผิดให้คนอื่น ซึ่งเป็นวิธีแก้ตัวของเด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่

แล้วคนไทยมีเช็กซ์ไหม ? เช็กซ์เป็นปัญหาไหม ? และเช็กซ์มาจากตะวันตกไหม ? ผมขอตอบดังนี้ :-

ก) คนไทยมีเช็กซ์ไหม ? ประเทศไทยมีจำนวนพลเมืองประมาณ ๕๐ ล้านคน ในจำนวนนี้อาจจะมีบางคนเกิดจากพลังแสงเดือนและน้ำค้างบ้าง แต่น่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คงเกิดจากคนไทยปี่กัน

ข) เช็กซ์เป็นปัญหาไหม ? ผมคิดอย่างไรไม่เห็นเป็นปัญหารงไหน แม้กระทั่งการค้าประเวณี ผมเห็นว่าเป็นการ แก้ปัญหาความยากจน แม่หญิงนครไลภณ(หญิงงามเมือง) ไม่ได้ขายตัวเพราะใจชั่ว หากพระกัณโณผู้ต่อพ่อแม่ที่ถูกสังฆมณีผู้ปล้นให้ยากจนหมดตัว

ค) เช็กซ์มาจากตะวันตกหรือ ? มีแต่คนไม่รู้เรื่องหรือคนบ้าชาติที่จะอ้างอย่างนั้นได้ คนไทยมีเช็กซ์ตั้งแต่ “แถนลงมาจับดิน/แสงห่อ้นเพียงดับไล” การค้าประเวณีหรือ ? คนไทยมีมาตั้งแต่เริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองเอารัดเอาเปรียบกัน เช่นเดียวกับคนอื่นทั่วโลก สิ่งใหม่ที่ไทยรับจากตะวันตกมีเพียงสองอย่างคือ :-

๑. ระบบทุนนิยมที่มีประสิทธิภาพสูงในการปล้นสะดมชาวชนบทให้ยากจน แล้วสร้างตลาดเช็กซ์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของครอบครัวที่หมดตัว และ

๒. ประเพณีการประท้วงที่ชวนให้คนไทยเปิดผอบ และถกเถียงเรื่องไม่ตีไม่แรงเหล่านี้ บนเวทีสาธารณะโดยไม่ละอายหรือวางอหังการใจ ซึ่งย่อมนำไปสู่การปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ ผมไม่มีปัญหากับระบบทุนนิยม (ใครที่ไหนรู้ระบบที่ดีกว่าช่วยบอก แต่กรุณาอย่าอ้าง “ระบบสังคมนิยม-ชาตินิยม” National Socialism ที่มีกพาไปกันใหญ่)

ผมขอชักชวนนักปราชญ์ทุนนิยมให้เลิกหลอกลวงประชาชนด้วย “ปัญหาการค้าประเวณี” และ “ปัญหาอาชญากรรม” แล้วหันมาพยายามแก้ “ปัญหาทุนนิยม” ให้ระบบมีความโปร่งใส ความยุติธรรมและความเสมอภาคมากขึ้น

ที่สำคัญมากที่สุดคือนักคิดฝ่ายทุนนิยมจะต้องนิยาม “พาณิชย์กรรม” กับ “อาชญากรรม” แล้วพยายามจับไล่จับไปตีอาชญากรรมที่กำลังอ้างระบบทุนนิยมเพื่อกินบ้านกินเมืองและกินโลก ซึ่งในที่สุด จะทำลายระบบทุนนิยมและนำมนุษยชาติกลับ ไปสู่ความปัดถ้อน